



ชี'นาพิกาเพื่อน' ผิดแจ้งทรัพย์สิน มิใช่'คอร์รัปชัน'

สนามบินน้ำ • "วิษณุ" แจงสังคม
สับสนเรื่องทุจริต ยก "นาพิกาเพื่อน"
แค่ผิดเรื่องไม่แจ้งบัญชีมิใช่คอร์รัปชัน
"วัชรพล" แนะนำเลือกนักการเมืองไม่
โกง เตรียมขงมาตรการสกัดทุจริตเชิง
นโยบายให้รัฐบาล หลังส่งให้ กกต.
ส่องแล้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. ที่สำนัก
งานคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

อ่านต่อหน้า 10

ชี 'นาพิกาเพื่อน'

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
บรรยายเรื่องนโยบายระดับประเทศและการ
ปฏิรูปประเทศในการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต ภายในงานเปิดโครงการ
อบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 10 ว่านโยบายระดับประเทศ
เรื่องการปราบปรามการทุจริตกำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
รวมถึงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยการป้อง
กันและปราบปรามการทุจริต เป็นเรื่องที่ต้อง
อาศัยการกระทำมากกว่าการเรียนหรือการ
ศึกษา มีความเป็นศาสตร์และศิลป์ ซึ่งปัจจุบัน
ในสังคมยังไม่เข้าใจถึงความหมายของการ
ทุจริต จนเกิดความสับสนในเรื่องประพฤ
ติทุจริตและประพฤติมิชอบ

"กรณีนาพิกาหลายคนคิดว่าเป็นเรื่อง

ของการทุจริต ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้
สิน แต่หากไม่ยื่นก็ไม่ทุจริต แต่ผิดที่ไม่ได้ยื่น
ซึ่งการโยกไปสู่อการทุจริตหรือไม่ สุดท้ายเป็น
เรื่องของ การสืบสวนสอบสวน ขณะเดียวกัน
องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตเป็นสากล ป.ป.ช.ได้เสนอเรื่อง
มายังคณะรัฐมนตรีให้จัดการสอนวิชาเกี่ยว
กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน
เพื่อให้รู้เท่าทัน ครม.รับหลักการให้กระทรวง
ศึกษาฯ ไปดำเนินการสอดแทรกเรื่องนี้ไป
ในการเรียนการสอน หรือตั้งเป็นวิชาใหม่" นาย
วิษณุกล่าว

ขณะที่ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราช
กิจ ประธาน ป.ป.ช. บรรยายเรื่องนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
ป.ป.ช. ตอนหนึ่งว่า ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (CPI) ของไทย ถือว่าอยู่ในระดับ
กลางๆ ของอาเซียน โดยเมื่อปลายปีที่ผ่าน
มา ป.ป.ช.มีการตั้งสำนักเฝ้าระวังและประเมิน
สถานการณ์ทุจริต จะทำหน้าที่มอนิเตอร์ค่า
คะแนนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยต้องดูว่า
คะแนนในแหล่งข้อมูลทีลดลงเกิดจากอะไร
และจะทำอย่างไรให้คะแนนดีขึ้น ส่วนแหล่ง
ข้อมูลทีคะแนนคงที่ ก็ต้องมาดูว่าจะเพิ่มคะ
แนนได้อย่างไร นอกจากนี้ยังมีภาระงาน
ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
และรัฐบาล เพราะการจะทำให้ค่า CPI ดีขึ้น
ต้องอาศัยการดำเนินการของรัฐบาล

"นอกจากค่า CPI ที่ถือว่าเป็นการ
ประเมินระดับนานาชาติแล้ว ไทยยังมีค่าดัชนี
สถานการณ์คอร์รัปชันไทย (CSI) ซึ่งเป็นผล
สำรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งพบ
ว่าปี 2555-2556 ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ
กับภาครัฐต้องจ่ายเงินเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่
และนักการเมืองทีทุจริตเฉลี่ยอยู่ที่ 25-35%
ปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 5-15% ปี 2558-2559
เฉลี่ยอยู่ที่ 1-15% และในปี 2560 เฉลี่ยอยู่ที่
5-15% หากเราลดการจ่ายเงินได้ได้ะได้ 1%

จะประหยังบประมาณได้ถึงหมื่นล้านบาท
นอกจากนั้นในการสำรวจค่า CSI ปีล่าสุด มี
การจัดทำเป็นระดับคะแนน ซึ่งพบว่าปัญหา
การคอร์รัปชันในไทยมีแนวโน้มลดลง หรือ
สถานการณ์ดีขึ้น โดยปัจจุบันได้ 54 คะแนน
และมีแนวโน้มได้ 57 คะแนนในอนาคต เวลา
ทำงานของ ป.ป.ช. จึงต้องตระหนักทั้งค่า
คะแนน CPI และ CSI ด้วย"

พล.ต.อ.วัชรพลยังกล่าวว่า ป.ป.ช.มี
ยุทธศาสตร์ระยะดับเจดจางงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริต คือ 1.การพัฒนากลไก
การกำหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจางงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณ
ชน 2.เร่งรัดการกำกับติดตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกระดับ 3.สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกำหนด
กลยุทธ์และมาตรการในการต่อต้านการทุจริต
4.พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณทีมีเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหา 5.ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อ
ด้านการทุจริตสำหรับภาคเอกชนและภาค
ประชาชน โดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
และ 6.ประยุกต์นวัตกรรมในการกำกับดูแล
และควบคุมการดำเนินงานตามเจดจางง
ทางการเมืองของพรรคการเมืองทีได้แสดงไว้
ต่อสาธารณะ

"ในการเลือกตั้งทีจะถึงนี้ หากนักการเมือง
คนใดไม่มีการแสดงเจดจางงทางการเมือง
ในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง ก็ไม่ควร
เลือกนักการเมืองคนนั้น ส่วนการสกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบายนั้น ตามกฎหมายให้อำนาจ
ป.ป.ช.ในการวางมาตรการเสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ในทุกขั้นตอน ซึ่งเราได้จัดทำหลักเกณฑ์ใช้วัด
เรื่องการทุจริตเชิงนโยบาย ทั้งในขั้นเริ่มต้น
และขั้นตอนดำเนินการนโยบายแล้ว และเสนอ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะ
กำลังจะมีการจัดการเลือกตั้ง และเตรียมเสนอ
ให้รัฐบาลพิจารณา" พล.ต.อ.วัชรพลกล่าว.